

Tân Yên, ngày 09 tháng 5 năm 2021

*
Số 38-KL/HU



KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Ngày 09 tháng 5 năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kỳ họp đột xuất (phiên họp thứ 16) về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện và đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe Ban Chỉ đạo Covid-19 huyện báo cáo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn và ý kiến thảo luận của các đồng chí dự hội nghị; Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất kết luận:

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện và các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng, tích cực, nghiêm túc, ứng phó nhanh, sáng tạo với những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuy nhiên, do yếu tố khách quan nên tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đang có những diễn biến hết sức phức tạp; để thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1. Thống nhất chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Huyện ủy là chuyển trạng thái từ triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch **sang tình trạng khẩn cấp về công tác chống dịch Covid-19**, đặc biệt là việc truy vết dịch tễ đối với các trường hợp là bệnh nhân Covid-19 có lịch trình di chuyển và lưu trú một thời gian trên địa bàn, nhất là tại thị trấn Cao Thượng và xã An Dương.

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện

Tiếp tục rà soát, nắm tình hình dịch bệnh và có các giải pháp kịp thời, hiệu quả để triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác phòng, chống dịch; tập trung cao độ trong việc truy vết dịch tễ các trường hợp trên địa bàn huyện có liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Tăng cường công tác quản lý các khu vực cách ly tại địa bàn xã An Dương; tiếp tục rà soát nguy cơ, khả năng lây nhiễm ở các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn để quyết định thành lập thêm các khu vực cách ly khác nếu cần thiết.

Tổ chức làm việc với Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Hà để đánh giá mức độ, khả năng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 và tình hình, hoạt động sản xuất để thống nhất giải pháp thực hiện phù hợp như: Tạm dừng hoạt động của bộ phận có liên quan trực tiếp đến trường hợp F1 hoặc tạm dừng hoạt động của Công ty một thời gian nếu cần thiết.

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với 100% trường hợp là F1 trên địa bàn.

Rà soát, chuẩn bị các điều kiện thành lập thêm 01 khu cách ly tập trung của huyện tại Trường Mầm non xã Việt Lập (cơ sở 2). Tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các phương án, điều kiện đảm bảo hoạt động của các khu cách ly trong trường hợp phải mở rộng đối tượng cách ly tập trung khi có yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục rà soát các điều kiện để dự kiến thành lập thêm 02 khu cách ly tập trung của huyện trên địa bàn.

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền lưu động và tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh về các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch, về tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động của Chợ Mọc, thị trấn Cao Thượng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đến khi có thông báo mới; hạn chế các dịch vụ không cần thiết trong các phiên họp chợ tại các địa phương khác trên địa bàn huyện.

3. Ủy ban MTTQ huyện

Tiếp tục tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện vận động bầu cử theo kế hoạch. Tuy nhiên cần nghiên cứu lồng ghép các hội nghị và thu gọn đối tượng tham gia tiếp xúc cử tri để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Căn cứ tình hình cụ thể của dịch bệnh Covid-19 ở từng địa phương để có hình thức tổ chức hội nghị phù hợp, bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Nghiên cứu thực hiện việc thu âm, ghi hình chương trình hành động, tóm tắt tiểu sử của người ứng cử để phát trên hệ thống truyền thanh của huyện, của xã.

4. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp quản nhiệm vụ và triển khai thực hiện nghiêm việc thiết lập vùng cách ly y tế tại các thôn theo Quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện.

5. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn

Khảo sát, dự kiến địa điểm thành lập khu cách ly tập trung tại địa phương mình; nghiên cứu và định hướng thành lập tại trường mầm non hoặc các cơ sở

khác có đủ điều kiện đảm bảo cho khu cách ly tập trung hoạt động để sẵn sàng đi vào hoạt động khi cần thiết.

Thành lập Tổ công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không đúng quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường kiểm tra, tuần tra giải tỏa hành lang, khu vực đông dân cư, những điểm tập trung đông người, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao...; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện truy vết 100% các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế đầy đủ. Chỉ đạo Đài truyền thanh thông tin danh sách các trường hợp F1 tại địa phương, đơn vị mình.

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với địa phương, đơn vị được phân công phụ trách; báo cáo kết quả (bằng văn bản) với Thường trực Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) trước 11h00' ngày 13/5/2021.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị mình; Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ nhắc nhở, tạm dừng điều hành công việc, nhiệm vụ của người đứng đầu hoặc xem xét xử lý nếu lơ là, chủ quan, để dịch bệnh bùng phát tại địa phương, đơn vị.

7. Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này; báo cáo Thường trực Huyện ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- UBND các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Đinh Đức Cảnh